

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÓN TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Vào đầu tháng 8 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Hà Tĩnh đã có chương trình làm việc, mở rộng hợp tác trong đào tạo, mang đến cơ hội học tập, trao đổi giảng viên và sinh viên hai trường. Trước đó, ngày 19/03/2023, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cũng đã có buổi thăm và làm việc với trường. Tham dự buổi gặp mặt, có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân - Nguyên Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Khoa/Viện/Trung tâm, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Về phía Trường Đại học Hà Tĩnh có TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu Trưởng; TS. Hồ Thị Nga - Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT, đại diện lãnh đạo các khoa viện và phòng ban chức năng.

Tại buổi làm việc, đại diện của hai trường đã thảo luận các nội dung chi tiết về hợp tác đa lĩnh vực từ đào tạo đại học, đào tạo sau đại học đến công tác nâng cao chất lượng phục vụ người học, kế hoạch chuyển đổi số, quản trị đại học thông minh, hợp tác thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học mang giá trị thực tiễn, nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên Nhà trường...

Với những điểm chung trong định hướng cùng với những lĩnh vực thế mạnh trong đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhận thấy những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai trường. Đặc biệt, là những hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở rộng mạng lưới kết nối thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai đối tác, phối hợp với các sở ban ngành địa phương thực hiện các công trình

nghiên cứu tư vấn chính sách kinh tế - xã hội về kinh tế biển, hội nhập kinh tế, nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, cách mạng chuyển đổi số, khai thác giá trị du lịch,... Bên cạnh những nội dung trao đổi hợp tác cụ thể, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện/Trung tâm giữa hai trường cũng có những chia sẻ sâu hơn về các lĩnh vực và chuyên môn đào tạo, về những chương trình thực tập thực tế cho sinh viên: “Những cơ hội phát triển kinh tế biển địa phương, logistic, khai thác kinh tế du lịch... là những nội dung tiềm năng mà hai trường đối tác có thể hợp tác thực hiện thông qua các công trình nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn đưa ra những chính sách, kiến nghị và tiến gần hơn với mục tiêu quốc gia. Với nội dung này, khoa Kinh tế Phát triển với thế mạnh nghiên cứu và nền tảng chất lượng đào tạo vững chắc cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

có thể hỗ trợ, kết nối trao đổi đào tạo sinh viên giảng viên với Trường Đại học Hà Tĩnh.”, PGS.TS Lê Đình Hải - Phó Trường khoa Kinh tế Phát triển chia sẻ thêm. Kết thúc phần trao đổi, đoàn công tác Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham quan cơ sở vật chất khu giảng đường E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đây là một trong ba khu giảng đường chính của UEB, với hệ thống lớp học được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy và học, không gian sáng tạo mở và gần gũi với thiên nhiên, hệ thống phòng studio hiện đại đầy đủ chức năng hỗ trợ công tác truyền thông của Nhà trường.

Buổi gặp mặt đã kết thúc tốt đẹp, mang lại những trao đổi kinh nghiệm quý giá, đưa ra các vấn đề để tiến tới thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027 trên nhiều lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của hai trường Đại học.

